

ความร่วมมือจากทั่วโลกเพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติทางเพศ

ในวันที่ 21 มีนาคม 1966 เปนนวนทยเอนประกาศใหเปนวนชขจัดการเลือกปฏิบัติทางเพศ เพอเปนการเคารพตอการสง
หารหมในแมองซารเปอรอล ในวันที่ 21 มีนาคม 1960 ประชาชนจำนวน 69 คนไดตายจากยงของตำรวจ เองจา
การประท้วงตอดานกฎหมายแบงแยกสผว

ถงแมกระหน การเลือกปฏิบัติอนเกิดมาจากสผวยงอยในระดับอนตราาย ในประเทศเกาหลแมวารัฐบาลจะม่งทจะขจัดการเลือก
ปฏิบัติ เมอเววๆ นรฐบาลเกาหลมการเขมงวดทเกวบกคนงานทเขาเมองมาเกนกำหนดและขบใหออกนอกประเทศ รัฐบาล
ไคกลาววาแรงงานทเขาเมองโดยไมมเอกสารทถกตองใตทำงานของคนทองถน การกลวหาเซนนเหนค้ำโกหกหลอกลวง
เพราะวาปญหาระบบการจางงานเปนปญหาของรฐบาลเกวนโยบายการจางงานทเนนการจางงานไมประจ้ำ

รฐบาลเกาหลไคเสนอใหผลประโยชนตอแรงงานชนสงและนกลองทนเพอใหมนใจวาพวกเขามแรงงานทความสามารถในการเค
ลอนยายแรงงานใดอยางเสรี อยางไรก็ตาม รัฐบาลเกาหลไคกำหนดใหแรงงานตามฤดูกาลไมสามารถเปลยนททำงานและการ
รนตการทำงานเพียง 3 ถง 6 เดือนทานน

นอกจากนรฐบาลไคตงมาตรฐานทสงใในการใตมาซงใบถนทอยถาวร ดงนนเตรฐบาลตงมาตรฐานทไมคงททำใหนำมาซงป
ญหาตางความรนแรงในครอบครว เองจากสวนมากคนทมปญหาคอคคนตางชาติตงงานกบคนเกาหล

เรองเกวบกประเดนผลภยรฐบาลเกาหลใความส้ำคญในระดับคองขางต่ำ ในปี 2014 มแคสประเทศมอตรการไซเหล
อต่ำกวาประเทศเกาหลใ ในปทแลว มผลภยจำนวน 28 คนถกกขงมากกว่า 6 เดือนในสนามบนอนซอน

ใสวนของนโยบายเกวบกบการเหยยตผวใตมการพตงการเหยยตผตและอาชญกรรมทเกิดจากความเกลยตซงไมมพรรคกา
รเมองใตการกลวถงเกวบกนโยบายแรงงานขามชาติและเพคทางเลือกใการเลือกตงใที่ 20 ทผานมา

รฐบาลเกาหลและการประชมสภาครั้งที่ 17,18,19 ใตมการเลอนการพจรรยาเกวบกขอกลวหาการละเมตของพวกอน
รภษนยมและพวกครสเตยนผ นอกจากนี้ ผสมครเขารบเลือกประชตคไมมใครทใความสนใจเกวบกเพคทางเลือกเพราะว
าตองการใตรบคะเนนใหวตจากฝายอนรภษนยม ในปี 2012 คณะกรรมการยเอน ในเรองการเลือกปฏิบัติอนเกิดจากสผว
ใคเนะนำใประเทศเกาหลใใหออกกฎหมายการตอดานการเลือกปฏิบัติ

ใระดับนานาชาติ พตกรรมการตอดานสผวคองขางรนแรงชนใอเมริกา การเดนขบวนตอดานประชาชบทรมปเกวบก
การหมแรงงานขามชาติเขาเมอง เปนเรองทเกิดขนทวประเทศ ใปนการตอรณรงควนชขจัดการเลือกปฏิบัติจากสผวจะเกิด
ชนใหลายประเทศ

เราจะรวมรณรงคบนานาชาติใการตอดานการเลือกปฏิบัติจากสผว เราจะทำงานอยางตอเนองใเกาหลใ โดยการรวมกน
จตเทยนเพอทำลาย เพอทำใให้เกิดความเทาเทยมกน

ใกฎบตวาทวยสทรมนษยชนของสหประชาตใตอนตนไคกลาววา มนษยทกคนเกิดมาอยางอิสระ เทาเทยมกน และมเกยร
ตี ศกตศรี มนษยทกคนมความรบผตชอบทจะปกหองและไปโรมทสทชของตนเอง เราจะสรองตอดานการเลือกปฏิบัติทเกย
วจากสผวใรฐบาบเกาหลเพอใสงคมนาอยชน

19 มีนาคม 2017

เครือข่ายความเสมอภาคแรงงานและสิทธิมนุษยชน, คณะกรรมการความร่วมมือแรงงานในเกาหลี ชุมชนเวียดนามในเกาหลี
เครือข่ายความสามัคคีदानกฎหมายวาทวยการตอดานการเลือกปฏิบัติ